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Fyrirspurn

til samgönguráðherra um þolmörk ferðamannastaða á hálendinu.

Frá Pétri H. Blöndal.

1. Hver er áætlaður árlegur fjöldi erlendra og innlendra ferðamanna inn á hálendið,
a. núna,
b. eftir 10 ár,
c. eftir 25 ár?

2. Þola náttúruperlur landsins meiri umferð gangandi, ríðandi, akandi og fljúgandi ferða-
manna en nú?


